



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐๕๖ ๒๒๑ ๓๕๕

ที่ พจ ๐๐๓๒.๒๐๔/พิเศษ

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินได้จัดทำประกาศ มาตรการ และระบบป้องกันการรับสินบน และมีแนวทางในการกำหนดกลไก โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อให้มีการบริหารราชการอย่าง ซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาที่ขาดจริยธรรม และการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคนยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาเกินจำเป็น ราคาแพงเกินควรเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จำเป็นของผู้ป่วย และมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แฝงในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น การส่งเสริมการขายในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาในลักษณะดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ปกติของสังคมไทยทำให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิ่งที่พึงได้รับหรือใช้ผลประโยชน์ได้ โดยมีได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน ธรรมาภิบาลของระบบยาและระบบสุขภาพโดยรวม กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งเวียนมาตรการดังกล่าวให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ เพื่อแจ้งให้บุคคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุวัฒนา โนมศิริ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน